

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ
วันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕

โดย ญัฐทิพย์ กบิลคามา
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

เริ่มประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.

นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เปิดประชุม จากนั้นได้หารือต่อที่ประชุมเกี่ยวกับเวลาการประชุมวุฒิสภาว่าจะมีการนัดประชุมวุฒิสภาสัปดาห์ละ ๒ วัน คือวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. และวันอังคาร ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. โดยประธานจะเปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆ ได้ ก่อนการประชุมเป็นเวลา ๓๐ นาที ซึ่งที่ประชุมไม่ขัดข้อง จากนั้น ส.ว. เจตนศิริธรานนท์ กรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ขอเลื่อนเรื่องด่วน คือเรื่องการประชุมวุฒิสภาเพื่อดำเนินกระบวนการถอดถอน นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่ง ตามมาตรา ๒๗๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งวันนี้เป็นการลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอน นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ออกจากตำแหน่งขึ้นมาพิจารณา ก่อนซึ่งที่ประชุมไม่ขัดข้อง จากนั้นประธานได้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดกระบวนการขั้นตอนการลงมติ โดยแจ้งว่าการลงมติในวันนี้จะกระทำการเป็นการลับโดยให้เลขาธิการวุฒิสภาจัดให้มีการลงคะแนนในคูหาโดยมีกล่องใส่บัตรลงคะแนนและจัดเตรียมบัตรลงคะแนนที่ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา จากนั้นให้เลขาธิการวุฒิสภาอ่านชื่อสมาชิกเพื่อรับบัตรลงคะแนนที่หน้าคูหาลงคะแนนแล้วเข้าลงคะแนนในคูหาไปโดยลำดับ โดยให้สมาชิก กาเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องที่กำหนดว่าถอดถอนหรือไม่ถอดถอนและเมื่อลงคะแนนเสร็จแล้วจึงเริ่มนับคะแนนโดยเปิดเผย โดยให้กรรมการชานว่าบัตรใดกากบาทหน้าช่องถอดถอนหรือไม่ถอดถอน ภายหลังประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงขั้นตอนแล้ว ได้จับสลากรายชื่อสมาชิกวุฒิสภา จำนวน ๑๐ ท่าน เพื่อเป็นกรรมการผู้ดำเนินการตรวจนับคะแนน ต่อจากนั้นที่ประชุมวุฒิสภาได้ดำเนินการลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอน นายสุเทพ เทือกสุบรรณ อธิการบดีรองนายกรัฐมนตรี ออกจากตำแหน่ง ตามกระบวนการขั้นตอนซึ่งประธานชี้แจงแล้วและเมื่อการลงมติดี้นสิ้นสุดลง กรรมการนับคะแนนโดยเปิดเผย แล้วปรากฏว่ามีสมาชิกวุฒิสภาลงคะแนนถอดถอนจำนวน ๔๐ คะแนน และลงคะแนนไม่ถอดถอน ๘๕ คะแนน มีผู้ไม่ลงคะแนน ๓ คะแนนและมีผู้ไม่ใช้สิทธิ ๑ ราย สรุปว่าสมาชิกวุฒิสภาเสียงส่วนใหญ่ ลงมติไม่ถอดถอน นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่ง ซึ่งประธานได้ชี้แจงขั้นตอนต่อไปก็คือ ต้องแจ้งผลการลงมติให้ประธานทราบด้วย

เมื่อจบการพิจารณาเรื่องด่วนแล้ว ประธานได้ดำเนินการประชุมซึ่งถูกเลื่อนขึ้นมาก่อนคือวาระการตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา และคณะกรรมการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและการเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาล ขอยกเวลาการพิจารณาศึกษารายงานออกไปอีก ๓๐ วัน ซึ่งที่ประชุมไม่ขัดข้อง จากนั้นประธานได้ดำเนินการประชุมต่อและได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี แจ้งว่า วันนี้ นายกรัฐมนตรี ติดภารกิจไม่สามารถมาแถลงชี้แจง เรื่องรับทราบเรื่องนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ได้ จึงขอเลื่อนวาระดังกล่าวออกไปก่อน และได้แจ้งที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระอีก ๑ เรื่อง ต่อจากนั้น ได้เข้าสู่วาระกระทู้ถามซึ่งวันนี้ประธานบรรจุกระทู้ถาม ๕ กระทู้ ดังนี้

กระทู้ถามด่วน เรื่องปัญหาของคนไทยที่ประกอบการร้านอาหารในประเทศมาเลเซีย โดย ส.ว. วรวิทย์ บารู ได้ตั้งถามเกี่ยวกับปัญหาซึ่งผู้ประกอบการร้านอาหารในประเทศมาเลเซียประสบ จึงขอสอบถาม ๒ ประเด็นคือ ๑. รัฐบาลมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพทำร้านอาหารต้มยำกุ้งในประเทศมาเลเซียหรือไม่และถ้ามีได้ดำเนินการกับข้อมูลเหล่านั้นเพื่อประโยชน์กับกลุ่มคนไทยเหล่านั้นและต่อประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร ๒. นโยบายหรือมาตรการความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการของรัฐบาลต่อกลุ่มคนไทยผู้ประกอบการร้านอาหารต้มยำกุ้งในประเทศมาเลเซียเป็นอย่างไร ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ นายฐานิสร์ เทียนทอง รมช. มหาดไทย ได้ชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการเรื่องการส่งเสริมร้านต้มยำกุ้งในมาเลเซีย โดยจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาและหาแนวทางส่งเสริมผู้ประกอบการร้านต้มยำกุ้งและลูกจ้างในประเทศมาเลเซีย ส่วนความช่วยเหลือเบื้องต้นนั้นมีมาตรการต่างๆ ดังนี้ ๑. สนับสนุนเงินทุนและสินเชื่อผ่านทางธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ๒. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการร้านต้มยำกุ้งในมาเลเซีย ๑๑ รัฐ ๓. นำผู้ประกอบการร้านต้มยำกุ้งอบรม ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร และส่งเสริมการศึกษาอบรม ๓ แห่งในมาเลเซีย ๔. ดำเนินการตรวจสอบสุขภาพให้กับผู้ประกอบการและลูกจ้างร้านต้มยำกุ้งในมาเลเซีย ๕. พัฒนาทักษะให้กับแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานในร้านต้มยำกุ้งในมาเลเซีย รวมทั้งจะได้รับข้อเสนอแนะของผู้ตั้งกระทู้ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

กระทู้ถามด่วน เรื่องวิกฤตภัยแล้งในภาคอีสาน ปี ๒๕๕๕ โดย ส.ว. ประสงค์ นุรักษ์ ทั้งนี้ ผู้ตั้งถามได้กล่าวถึงปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานตอนกลางและตอนล่างหลายจังหวัด ซึ่งประสบกับภาวะภัยแล้งทำให้มีผลเสียหายหลายด้าน เช่น ผู้เลี้ยงปลากระชัง เกษตรกร ชาวนาและชาวบ้านทั่วไป จึงขอถามว่า ๑. รัฐบาลจะมีวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่กำลังเกิดขึ้นอย่างไร ๒. รัฐบาลมีนโยบายและวิธีการในการป้องกันปัญหาภัยแล้งในอนาคตอย่างไร

รมต. ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รมว. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงว่านายกรัฐมนตรีได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ และได้รับข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่แห้งแล้งโดยเฉพาะพื้นที่ในภาคอีสานนั้น รมว. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่และได้สั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำโดยให้รถชุดเจาะบ่อบาดาลไปช่วยเหลือประชาชนในการขุดเจาะบ่อและนำเครื่องสูบน้ำเตรียมไว้เพื่อช่วยเหลือ รวมทั้งได้สำรวจว่ามีพื้นที่ใดประสบภัยแล้งก็พร้อมช่วยเหลือทันที โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ส่วนการเตรียมการแก้ไขในระยะยาวนั้น รัฐบาลยืนยันว่ามีแผนในการป้องกันและแก้ปัญหาโดยมอบหมายให้หลายหน่วยงาน เช่น คณะกรรมการ กบอ. เข้าไปช่วยเหลือทั้ง ๒๕ กลุ่มน้ำในพื้นที่ภาคอีสาน โดยเริ่มจาก ๘ กลุ่มน้ำ ที่ประสบปัญหา ก่อน มีการบูรณาการลำน้ำสาขา ทำประตูปรับน้ำบริเวณลำน้ำสาขาที่ติดต่อกับกลุ่มน้ำโขง เป็นต้น

รมต. อีระ วงศ์สมุทร รมว. เกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงว่า รัฐบาลได้ส่งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในภาคอีสานและกระทรวงเกษตรฯ ได้ส่งเสริมปลูกพืชต่างๆ ในช่วงพักดินของชาวนาเพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

กระทู้ถามด่วน เรื่องปัญหาราคายางพาราตกต่ำโดย รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ชิตพงศ์ เป็นผู้ซักถาม โดยถามว่า

๑. รัฐบาลได้กำหนดมาตรการและดำเนินการตามนโยบายประกันราคาขายพารา ๑๐๐ บาท ต่อกิโลกรัมอย่างไร และได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ ตามที่ได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและองค์การสวนยางไปมากน้อย เพียงใด อีกทั้งมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการอย่างไร รวมถึงมีแนวทางในการใช้เงินงบประมาณ ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ อย่างไร

๒. กระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายขยายตลาดยางพาราไปยังประเทศอื่น เช่น ประเทศอินเดีย หรือประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ หรือไม่ อย่างไร เพื่อที่จะได้มีการพัฒนาให้มีการจำหน่าย ยางพาราไปยังประเทศอื่นๆ แทนที่จะยึดติดอยู่แต่เพียงประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น

๓. กระทรวงพาณิชย์ได้มีการคาดการณ์แนวโน้มราคายางพาราในตลาดประเทศไทยและ ตลาดโลกว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในระยะสั้นภายในปีนี้ และระยะยาวในช่วง ๑ - ๒ ปี ข้างหน้าหรือไม่ อย่างไร

๔. รัฐบาลมีนโยบายควบคุมคุณภาพอย่างไร

รมต. อนุรักษ์ โสยเกื้อ รมช. เกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก รมว. เกษตรฯ ได้ตอบ ชี้แจง โดยยอมรับว่า ปัจจุบัน ราคายางตกต่ำจริง ซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินการรักษาเสถียรภาพของราคาและ ลดผลกระทบราคายาง ทั้งนี้ รมช. เกษตรฯ ได้กล่าวถึงการประท้วงของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ซึ่ง รมต. กิตติรัตน์ ณ ระนอง ได้อนุมัติให้นำงบประมาณมาช่วยเหลือ โดยอุดหนุน ราคายาง ๑๒๐บาท/กิโลกรัม และ เมื่อตนเองเข้ารับหน้าที่ รมช. เกษตรฯ ก็ได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว แต่เนื่องจากวิกฤตสถานการณ์ การเมืองโลกทำให้เกิดผลกระทบต่อราคายางพารา ส่วนข้อมูลล่าสุดมีสถาบันและกลุ่มชาวสวนยางและ เกษตรกรกว่า ๘ แสน รายเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และเมื่อพบว่ามีการทุจริตก็ได้สั่งการให้มีการตรวจสอบ ทำให้เกิดความล่าช้าในโครงการ แต่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรจึงต้องดำเนินการตรวจสอบ อย่างละเอียด ปัจจุบันรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท แทรกแซงราคายางพารา นอกจากนั้น รัฐบาลยังได้ติดต่อประสานกับประเทศต่างๆ ที่ค้ายางพาราเพื่อเป็นเครือข่ายและจะได้ร่วม ประชุมเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาวิกฤติราคายางพาราร่วมกัน ขณะนี้ รมช. เกษตรฯ จะได้เสนอแนวทางอื่นๆ ต่อ ครม. ด้วย เช่น จะสนับสนุนให้มีการแปรรูปยางพาราและมีการขยายตลาดเพิ่มขึ้น ส่วนการคาดการณ์ สถานการณ์ยางพารานั้น เชื่อว่า ตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงสิ้นปี ราคายางพาราจะสูงขึ้นหากไม่เกิดวิกฤตหรือ สถานการณ์ของโลก ส่วนยุทธศาสตร์ที่ต้องทำคือต้องส่งเสริมให้มีการแปรรูปยางพารา ส่งเสริมตลาด ภายในประเทศและต่างประเทศ ส่วนการแก้ไขปัญหายางพาราปลอม นั้น จะได้บูรณาการด้านกฎหมายและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันป้องกันและแก้ไขได้ในระยะหนึ่งแล้ว รวมทั้งได้ติดตามและประสานหน่วยงาน ต่างๆ ในการควบคุมดูแลปัญหาปุ๋ยปลอม ปุ๋ยราคาแพงและปัจจัยในการผลิตยางพาราให้มีราคาที่เหมาะสม ต่อไป

ต่อมาเป็นการถามตอบกระทู้ถามด่วน เรื่อง ผลกระทบจากนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาล ตั้งถามโดย ส.ว. ประวัติ ทองสมบูรณ์ และกระทู้ถามเรื่อง นโยบายรับจำนำข้าว ตั้งถามโดย ส.ว. เจตน์ ศิรธรานนท์ ซึ่งเป็นกระทู้ที่มีลักษณะในทำนองเดียวกัน โดยเจ้าของกระทู้ทั้ง ๒ ท่าน ได้ตั้งถามว่า

๑. นอกจากโครงการรับจำนำข้าวและการจำหน่ายข้าวธงฟ้า ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นแล้ว รัฐบาลและคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ มีความชัดเจนเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวและยุทธศาสตร์การตลาดข้าวระยะยาวหรือไม่ อย่างไร

๒. รัฐบาลและคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับทิศทางการวิจัยข้าวไทย ซึ่งต้องเป็นนโยบายที่ชัดเจนเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความซ้ำซ้อนของงานวิจัยและเพื่อให้เกษตรกรสามารถทำงานวิจัยที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศได้หรือไม่ อย่างไร

๓. ปัจจุบันชาวนาเข้าถึงระบบจำนำข้าวของรัฐบาลกี่ราย คิดเป็นสัดส่วนเท่าใด และรัฐบาลมีมาตรการที่จะทำให้ชาวนาเข้าถึงระบบจำนำข้าวของรัฐบาลเพิ่มขึ้นอย่างไร

๔. รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาลดผลกระทบต่อการส่งออกข้าวของไทยที่ลดลงค่อนข้างมาก เนื่องจากต่างประเทศชะลอการสั่งซื้ออย่างไร

รมต. บุญทรง เตริยาภิรมณ์ รมว. พาณิชย ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ตอบชี้แจง โดยกล่าวว่า รัฐบาลดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเพื่อช่วยเหลือชาวนาและบรรลุปเป้าหมายแล้วคือ ปัจจุบันราคาข้าวเปลือกสูงขึ้นและชาวนามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและรัฐบาลจะดำเนินโครงการนี้ต่อไป แต่จะนานเท่าใดขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ส่วนที่กล่าวว่า รัฐบาลนี้ดำเนินการแทนนโยบายประชานิยมอาจเกิดผลเสียหายนั้น รมว. พาณิชยกล่าวว่า รัฐบาลชุดอื่นก็ดำเนินนโยบายประชานิยมเช่นเดียวกันและรัฐบาลดำเนินการระบายข้าว ดังนี้ ๑. ระบายรัฐต่อรัฐ ๒. ระบายให้ภาคเอกชน ๓. ผ่านโครงการต่างๆ ของรัฐบาล ๔. จำหน่ายให้กับองค์กรที่ต้องการนำไปดูแลประชาชน แต่ไม่มีการระบายไปเป็นข้าวธงฟ้า รวมทั้งปฏิเสธการนำข้าวเข้าสต็อกเพื่อหมุนเวียนรับเงินจำนำข้าว ส่วนงบประมาณที่ใช้ในโครงการรับจำนำข้าว จำนวนกว่าสามแสนล้านบาทนั้น ได้มาจากการกู้แต่ไม่ได้นำเงินงบประมาณมาใช้จ่าย ทั้งนี้ รมว. พาณิชย ยืนยันว่าไม่มีการนำข้าวจากต่างประเทศมาปลอมปนเพื่อรับเงินจำนำข้าว เนื่องจากมีมาตรการตรวจสอบข้าวอย่างละเอียดทุกขั้นตอน ขณะนี้มีการระบายข้าวสารที่มีอยู่ในสต็อก ประมาณ ๑๐ ล้านตัน และข้าวสารของปีที่แล้ว ประมาณ ๑๒ ล้านตัน โดยรัฐบาลเซ็นสัญญากับต่างประเทศเป็นจำนวนกว่า ๗ ล้านตัน และเริ่มทยอยส่งมอบไปบ้างแล้ว และกระทรวงพาณิชย์จะมีการเปิดประมูลข้าวอีกกว่า ๕ แสนตัน ในสัปดาห์นี้ แต่จะไม่เร่งดำเนินการระบายข้าวมากนัก เนื่องจากต้องรอดูสถานการณ์อีกระยะหนึ่ง

รมต. วีระ วงศ์สมุทร รมว. เกษตรและสหกรณ์ ตอบชี้แจงว่า กระทรวงมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว ๓ ประการคือ ๑. ขึ้นทะเบียนและออกหนังสือรับรอง ๒. ดูแลผลผลิตเฉลี่ยเพื่อเป็นข้อมูลในการรับจำนำ ๓. จดรับจำนำ ซึ่งกระทรวงเกษตรได้ออกมาตรการกฏ กติกา ต่างๆ รวมทั้งติดตามตรวจสอบทุกขั้นตอนอย่างละเอียดครอบคลุม ส่วนการพัฒนาชาวนั้น คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ได้ให้

ความสำคัญในการพัฒนาและวิจัยข้าว ซึ่งมีการวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว วิจัยเพื่อลดต้นทุนการผลิตและวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่า

เมื่อจบวาระกระทู้ถามแล้ว ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระถัดมา คือเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว ซึ่งเริ่มจากรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่องการแก้ไขปัญหาภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบบูรณาการ ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาและติดตามการแก้ไขปัญหาภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบบูรณาการพิจารณาเสร็จแล้ว โดยมี ส.ว. วิทยา อินาธา ประธานคณะกรรมการคณะดังกล่าวเป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งรายงานดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมร่วมกับการวิเคราะห์โดยใช้แบบจำลองรูปเพชร พร้อมทั้งกำหนดทิศทาง/แนวทาง/เป้าหมาย การพัฒนาสรุปผลเสนอแนะในเชิงนโยบายและการปฏิบัติโดยเสนอแนะโครงการที่มีผลกระทบต่อสาธารณสุข และเป็นโครงการเร่งด่วนที่จำเป็นต้องแก้ไข เมื่อคณะกรรมการกล่าวรายงานจบแล้ว มีสมาชิกอภิปรายเสนอแนะและซักถามพอสมควร ต่อจากนั้นที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณารายงานพิจารณาศึกษา เรื่องแนวทางการพัฒนายางพารา ซึ่งคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสร็จแล้ว ซึ่งมี ส.ว. ชรินทร์ หาญสืบสาย รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง และ ส.ว. วิเชียร คันฉ่อง ประธานคณะอนุกรรมการกล่าวรายงาน ซึ่งรายงานดังกล่าวนำเสนอสถานการณ์การผลิต การตลาด องค์กรด้านยางพารา และการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนายางพาราและอุตสาหกรรมยางพาราและข้อเสนอแนะ ซึ่งมีผู้อภิปรายพอสมควรโดยมีการเสนอแนะให้ไทยเป็นผู้กำหนดราคายางพาราให้ชัดเจนและรัฐบาลควรให้ความสำคัญต่องานวิจัยให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่ายางพาราและผลิตผลการเกษตรอื่นๆ ต่อจากนั้นที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณารายงานอีก ๓ ฉบับ ของคณะกรรมการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรมพิจารณาเสร็จแล้ว คือ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การศึกษาผลกระทบจากนโยบายการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลไทยและการเปิดการค้าเสรีอาเซียน ส่งผลกระทบต่อส่งออกของผู้ประกอบการค้าข้าวไทย” รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง “การศึกษาและติดตามโครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมและทำเรื่อน้ำลึกลงทางสาธารณสุขแห่งสหภาพเมียนมาร์” และรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่องนโยบายโครงสร้างพื้นฐานและการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ เมื่อประธานกรรมการและประธานคณะอนุกรรมการแถลงรายงานแล้ว ได้มีสมาชิกอภิปรายพอสมควรจนครบทุกรายงานแล้ว ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้ส่งข้อเสนอแนะรายงานต่างๆ ดังกล่าวให้รัฐบาลนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป จากนั้นประธานสั่งปิดประชุมในเวลา ประมาณ ๑๘.๐๐ น.